



KPI<sup>26<sup>th</sup></sup>  
CONGRESS

การประชุมวิชาการ  
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 26

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567  
เรื่อง “สร้างสะพานประชาธิปไตยจากฐานราก เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย”  
(Building Bottom-up Democracy for Thailand’s Sustainability)  
ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์



1. หลักการและเหตุผล

เมื่อกล่าวถึงประชาธิปไตยนั้นย่อมมีความจำเป็นที่จะกล่าวถึงพลังมหาชน (public power) ซึ่งพลังมหาชนดังกล่าวนี้มีที่มาแห่งความชอบธรรมจากสองแหล่ง กล่าวคือ แหล่งแรก คือ จากบนสู่ล่าง (top-down) หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรซึ่งมีอำนาจบริหาร มีอำนาจในการบริหารจัดการต่าง ๆ เนื่องจากมีความสามารถมากกว่า ในขณะที่พลังมหาชนที่มีแหล่งที่มาแห่งความชอบธรรมจากฐานราก (bottom-up) นั้น ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ประชาชนเท่านั้นที่จะมีอำนาจในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง (Dellavalle, 2017) อีกนัยหนึ่ง หากกล่าวถึงการพัฒนานโยบายและประเทศ พบว่า การพัฒนาจากบนสู่ล่าง เป็นการพัฒนาที่มาจากองค์กรที่มีอำนาจในการส่งเสริมการพัฒนา เช่น พรรคการเมืองมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนา แต่อย่างไรก็ดี พรรคการเมืองเองก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นองค์กรที่รวมกลุ่มอำนาจและผู้มีฐานะเพื่อแสวงหาอำนาจ ดังนั้น องค์กรเหล่านี้จึงอาจเป็นองค์กรที่ขวางกั้นการพัฒนาซึ่งทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาจากฐานรากขึ้น โดยแนวคิดการพัฒนาจากฐานรากนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุค 70 (Sanyal, 1998) จะเห็นได้ว่าความหมายของคำว่า “บนสู่ล่าง” หรือ “บนสู่ฐานราก” มักใช้คำว่า “บน” สำหรับองค์กรที่มีการรวมอำนาจไว้และอำนาจดังกล่าวมีอยู่มาก ในขณะที่ “ล่าง” หรือ “ฐานราก” มักจะหมายถึงประชาชน ในฐานะปัจเจกชนซึ่งมีอำนาจในตนเอง และเมื่อมีการรวมกันของพลเมือง จะทำให้เกิดอำนาจและพลังที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนแนวคิดสู่การเปลี่ยนแปลงได้

ตามที่กล่าวมานี้เรียกว่า “ประชาธิปไตยจากฐานราก” หรือ “bottom-up democracy” เป็นแนวคิดที่เริ่มจากการมองว่า “ประชาธิปไตยจากบนสู่ล่าง” หรือ “top-down democracy” อาจไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกเรื่อง เพราะบางครั้งทำให้เกิดความผิดปกติและนำไปสู่การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จ (authoritarian) ได้ ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสังคม ก็จะมีการตั้งคำถามถึงประชาธิปไตยจากบนสู่ล่าง ดังเช่นที่เป็นอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดการกระตุ้นชุมชนให้เกิดการรวมตัวกันและเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่พยายามจะสร้างการเมืองในวิถีทางของตนเอง ที่

เรียกว่า การเมืองในชุมชน/ในพื้นที่ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นในพื้นที่ สำหรับชุมชนที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจะเห็นได้จากพื้นที่ที่มีท้องถิ่นที่เข้มแข็ง และมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ทำให้เกิดการยอมรับความแตกต่างและเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในหลายชุมชนที่มีการยอมรับความหลากหลาย เรียกว่าเป็นการเมืองที่ก้าวหน้า (progressive politics) แทนที่จะยึดติดกับการเมืองเชิงสถาบันเท่านั้น

การหันมาทำการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกว่ากินดี อยู่ดี มีความสุข และช่วยให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งก็จะช่วยลดการแบ่งแยกทางสังคมลงได้ จากการมีส่วนร่วมของชุมชน การยึดมั่นผูกพันของชุมชนโดยตัวแบบต่าง ๆ หลักการทำงานของประชาธิปไตยฐานราก เป็นเรื่องของการทำงานบนวิถีประชาธิปไตยที่มีการสร้างพลัง คือ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การรวมตัวกันเป็นหนึ่ง (inclusiveness) การมีธรรมาภิบาล และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การมีสำนึกพลเมือง รวมถึงการมีสำนึกรับผิดชอบ (accountability) การเปิดเผยโปร่งใส การมีวินัย การยึดมั่นในหลักนิติธรรม สามารถที่จะตัดสินใจอนาคตของตัวเองได้ ซึ่งพลเมืองสามารถที่จะทำในส่วนนี้ได้ โดยมีสิ่งสำคัญที่ทำให้พลเมืองทำส่วนนี้ได้ คือ สิทธิและเสรีภาพ หน้าที่ของความเป็นพลเมือง ที่สำคัญที่สุด คือ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เรามีและรู้สึกว่าเป็นคุณค่าที่สามารถแสดงออกซึ่งความคิดและสามารถขับเคลื่อนได้ และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น คือ ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน นอกจากนี้ สิ่งที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การมีภูมิคุ้มกัน เพราะประชาธิปไตยฐานรากเป็นประชาธิปไตยที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม และทำให้เกิดความยั่งยืน เกิดความสุข เกิดสันติภาพ และเกิดความรู้สึกถึงความ เป็นธรรมในสังคม สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องประชาธิปไตยฐานรากนั้น มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขับเคลื่อน เช่น การพัฒนาชุมชน อธิปไตยทางอาหาร การจัดการทรัพยากร การจัดการวัฒนธรรม นโยบายของชุมชน หรือ การถ่วงดุลต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยจากบนสู่ล่าง ให้เป็นประชาธิปไตยฐานรากนั้น มิได้ทำโดยการสลายองค์กรซึ่งมีอำนาจบริหารเสียทั้งสิ้น แต่เป็นการสร้างพลังมหาชน ซึ่งเกิดจากแบ่งปันอำนาจระหว่างองค์กรบริหารและรากฐานอย่างเหมาะสม (Palmquist, 2023) และขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาธิปไตยจะอยู่ได้จะต้องประกอบด้วย การขับเคลื่อนทั้งด้านบนและด้านล่างที่เข้มแข็ง ต้องอยู่ร่วมกันและไปด้วยกัน และสร้างภาวะอภิบาลร่วม (co-governance) เปรียบเสมือนต้นไม้จะเติบโตได้จะต้องมีหลายส่วนประกอบกันอย่างเข้มแข็ง สำหรับประเด็นที่จะนำมาพูดในเวทีวิชาการครั้งนี้ เช่น ตัวอย่างที่ดี (good practices) จากประสบการณ์ของนานาประเทศในเรื่องการเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก และจะทำอย่างไรที่จะขับเคลื่อน bottom-up democracy นี้ได้ ซึ่งมีหลายปัจจัยในการขับเคลื่อน ทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้มหรือทิศทางของสังคมโลก (global trends) นโยบายในการบริหาร (governance policy) หรือเทคโนโลยี และปัจจัยภายใน ได้แก่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ความรู้และทักษะในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนัก หรือ ความเป็นผู้นำที่จะผลักดัน bottom-up democracy ให้เกิดขึ้น เป็นต้น และเมื่อประชาธิปไตยจากฐานรากเกิดขึ้น ความรู้สึกถึงคุณค่าของพลเมืองที่จะสร้างสังคมสันติสุขยั่งยืน น่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของพลเมืองเอง

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย สันติวิธีและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน เล็งเห็นถึงพลังของ

อ

ง

ประชาธิปไตยจากฐานรากในการพัฒนาประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “สร้างสะพานประชาธิปไตยจากฐานราก เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย” (Building Bottom-up Democracy for Thailand’s Sustainable Development) เพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยฐานรากในการส่งเสริมส่งเสริมค่านิยมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ตั่งมั่นและยั่งยืน รวมถึงความสันติสุขของพลเมืองโดยรวม

## 2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการประสบการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยจากฐานรากและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย
- 2) เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในการนำประชาธิปไตยจากฐานรากมาใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ตั่งมั่นและยั่งยืน

## 3. กิจกรรมหลัก

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 ส่วน ได้แก่

### 1) การแสดงปาฐกถา

#### 1.1) การแสดงปาฐกถานำ

การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศหรือชาวไทย ในเรื่องประชาธิปไตยจากฐานราก เพื่อชี้ให้เห็นภาพรวมของการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ด้วยประชาธิปไตยจากฐานราก

#### 1.2) การแสดงปาฐกถาพิเศษ

การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของไทยในเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยจากฐานราก เพื่อชี้ให้เห็นภาพรวมของประชาธิปไตยจากฐานรากในประเทศไทย เช่น ความเข้าใจในมิติเรื่องประชาธิปไตยจากฐานราก และแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืนด้วยประชาธิปไตยจากฐานราก

### 2) การสัมมนาวิชาการ

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยและต่างประเทศในการนำแนวคิดประชาธิปไตยจากฐานรากมาใช้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

#### 2.1) การอภิปรายมุมมองระหว่างประเทศ

เป็นการอภิปรายระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยจากฐานราก และการนำประชาธิปไตยจากฐานรากมาใช้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ตลอดจนใช้ในการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ

#### 2.2) การอภิปรายในห้องย่อย

เป็นการอภิปรายในห้องย่อยเป็นการนำเสนอบทความ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากฐานราก เพื่อให้เกิดการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันในการนำประชาธิปไตยฐานรากมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนใน 4 ประเด็น ได้แก่

### **ห้องย่อยที่ 1 สร้างประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Bottom-up Democracy for Well-being)**

ประชาธิปไตยจากฐานรากหรือประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจในการปกครองและ บริหารจัดการตนเองได้ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนา ซึ่งการรวมตัว กันของประชาชนเช่นนี้ส่งผลให้เกิดพลังมหาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และเกิดผลลัพธ์ที่ สำคัญคือประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยจากฐานรากไม่ได้ ก่อให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนเท่านั้น แต่พื้นที่ที่มีประชาธิปไตยจากฐานรากที่เข้มแข็งมัก นำไปสู่ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม หรือการประสานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคพลเมือง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ซึ่งครอบคลุม ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ความเป็นอยู่ที่ดีในมิติสุขภาพมุ่งเน้นการส่งเสริม การมีสุขภาพที่ดีสำหรับคนทุกช่วงวัย ความเป็นอยู่ที่ดีในมิติเศรษฐกิจมุ่งเน้นการจัดการจัดการ ความยากจน ความเป็นอยู่ที่ดีในมิติสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีในมิติสังคมมุ่งเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพ ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการสร้างประชาธิปไตยจากฐาน รากให้มีความเข้มแข็งย่อมช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในห้องย่อยที่ 1 นี้จึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานรากให้มีความ เข้มแข็งเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ห้องย่อยนี้จึงมุ่งแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งเด็กและเยาวชน องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค ประชาชนที่เป็นพลังมหาชนและมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคน ในสังคม ซึ่งจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อความเป็นอยู่ ที่ดี

#### **ประเด็นห้องย่อย**

- 1) มุมมอง ประสบการณ์ และบทเรียนจากภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม ประชาธิปไตยจากฐานรากสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี
- 2) องค์ความรู้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีโดยการใช้ประชาธิปไตยจากฐานราก
- 3) แนวทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยจากฐานรากสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี

### **ห้องย่อยที่ 2 สร้างประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อความเป็นธรรม (Bottom-up Democracy for Justice)**

กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นการใช้หลักประชาธิปไตยเพื่อทำให้เกิดการเข้าถึงสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรม ความเท่าเทียม การบริการสาธารณะ กระบวนการยุติธรรม แสดงถึงศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ เช่น การบริหารจัดการการยุติธรรม (judicial governance) ยุติธรรมชุมชน (community justice) การระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) การศึกษา

ที่สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคระหว่างเพศ การไม่เลือกปฏิบัติ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
ท้องถิ่นของประชาชนเพื่อปกป้องดูแลชุมชน กฎหมายที่สร้างความเป็นธรรมสำหรับคนทุกกลุ่ม  
สมรสเท่าเทียม กฎหมายชนเผ่าพื้นเมือง

### ห้องย่อยที่ 3 สร้างประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Bottom-up Democracy for Sustainable Development)

กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นการใช้หลักประชาธิปไตยในการสร้างความยั่งยืนของชาติ  
ความสมดุลของระบบนิเวศ การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ สุขภิบาล การบริโภค  
แบบยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ระบบนิเวศบนบกและทะเล  
(terrestrial and marine ecosystems) การเกษตรแนวใหม่ พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (sustainnovation) การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ การดำเนินธุรกิจที่  
มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG: environment, social, governance) การจัดการภาคเคมียุคใหม่

### ห้องย่อยที่ 4 สร้างประชาธิปไตยฐานรากเพื่อความสันติสุข (Bottom-up Democracy for Peace)

กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นการใช้หลักประชาธิปไตยเพื่อสร้างชุมชนสันติสุข การแก้ไข  
ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง ความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ การแสวงหาแนวทาง  
ประชาธิปไตยใหม่โดยเฉพาะในเรื่องชีวประชาธิปไตย (organic democracy) การสร้างภูมิคุ้มกัน  
(immunity) เพื่อนำไปสู่สันติภาพและสันติสุข โดยการจัดการความขัดแย้ง (conflict  
management) และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (conflict transformation) ที่ทรง  
ประสิทธิภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายและการเติบโตอย่างทั่วถึง  
(inclusive growth)

## 4. กลุ่มเป้าหมาย

สถาบันพระปกเกล้ากำหนดผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 800 คน ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
- บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- บุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
- ผู้แทนองค์กรพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน
- ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
- สื่อมวลชน
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

## 5. วัน เวลา สถานที่จัดงาน

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 ผ่าน  
ระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

## 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนของรัฐบาล องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดความคิดและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยจากฐานรากในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

2) ได้แนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในการนำประชาธิปไตยจากฐานรากมาใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ตั่งมั่นและยั่งยืน

3) ได้ข้อเสนอแนวทางการเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยไทยด้วยการสร้างประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย

